

ผู้ยกโทษทีเดียว พวกเรา ผู้เป็นบรรพชิตมากกว่า
 เดียง ลัทธิ พาทนะ แต่เที่ยว ช้ช้ไปทำ อัน คราย
 แก่ ไร่นา เขาเป็นต้น ข้อนี้ ส้มควรว แก่เรา หรือ
 ไม่ ใครจะได้ตอบแก่ ไซ เขาอย่างไร ได้บ้าง
 ดังนี้ ก็ไม่มีผู้ใดที่จะคิดได้ตอบแก่ ไซ
 อย่างไม่ มีแต่กล่าว ว่า ข้อนั้น ไม่ ส้มควรวจริง
 แต่เห็น เพื่อน เขา เดียง กัน ทำ กัน มาก ก็ เดียงกัน
 ทำ กัน บ้าง เท่านั้น เมื่อจะ นิด เล็ก กันให้ หมด
 ก็ จะ เล็ก ตาม กัน เพราะ ฉนั้น เกด้า กระหม่อม
 กับ พระ ปรากรม มุณี เจ้าคณะ มณฑล เห็น ว่า การ
 เดียง ลัทธิ พาทนะ ไร่ ชาย แด ช้ช้ นั้น เป็น การ
 มดทิน แก่ ล่าสนา แด เปน กังวลด เดียง เวลา การ
 เต่า เรียน สิ่ง สอน กัน ใน กิจ ซึ่ง เปน ประโยชน์
 อย่าง หนึ่ง ถ้ากระไร มีโอกาส อัน ส้มควรว ขอ
 อดอง พระเดช พระคุณ จน เล็ก หมด ได้

พวก ราษฎร ชาย หญิง ใน มณฑลนี้ โดย
 ปรกติ มีความ เต็มใจได้ ใน พระ พุทธ ล่าสนา
 อยู่ แต่ ธรรมดา ของ เขา ไซ่ กำล้ง กาย เทียว หา
 ผล ประโยชน์ ซึ่ง เกิด แก่ พื้นดิน แดใน น้ำ เดียง
 ช้ช้ เปน พัน เมือง มา มิได้ อาไศรย กำล้ง ปัญญา
 ผล วิชา ความรู้ ซึ่ง เกิด แก่ การ เต่า เรียน ลัก
 เพียงไร เมื่อ ฉนั้น ก็ พา กัน เชื้อย ไซไป เสีย หา
 ได้ มุ่งหมาย ที่จะ ให้ บุตรหลาน ของ ตน เข้า
 เต่า เรียน คักษา วิชา ความรู้ จน สำเร้ง ผล เปน
 ที่ พึง แก่ ตน ได้ ไม่ แต่ผู้ ซึ่ง มี บุตร ชาย หลาน
 ชาย ล้วน ตั้ง ใจ ว่า จะ จง บุตร หลาน ของ ตน
 เข้า วัด บวช ใน พระ พุทธ ล่าสนา ให้ ช่วย บิด
 ประศุ อบายภุมิให้ ตน ๆ ทุก ๆ ตระกูล มีความ
 นิยม เชื้อถือ กัน แน่นหนา อยู่ ฉนั้น เปน พัน บ้าน
 พัน เมือง แต่ ฝ่าย วัด พระ อัมมชฌาย์ ค่อน ข้าง จะ
 ทรหดอม มาก แม้ เขา ไม่ รู้จัก หนึ่งสี่อ เดย ลัก

ตัวเดียว ก็ รับ ไว้ ให้ เขา มา บวช ได้ ได้ พบ
 พระใหม่ ๆ ซึ่ง ไม่ รู้จัก หนึ่งสี่อ แดใน หัวเมือง
 โดย มาก แท้จริง ข้อ ปฏิบัติ ของ พระ ทุก วัน นี้
 แม้ อย่าง สูง อย่าง กตาง อย่าง ต่ำ ย่อมได้ ใน
 หนึ่งสี่อ ก่อน ทั้งสิ้น ผู้ใด ไม่ รู้ หนึ่งสี่อ ผู้ นั้น
 ที่ไหน จะ ปฏิบัติ ได้ เห็น ด้วย เกด้า ๆ ว่า
 การ คักษา ใน มณฑล หัว เมือง ต้อง อาไศรย
 อำนาจ การ ล่าสนา เปน ที่ ตั้ง จึง จะ ดำเนิน ไป ได้
 สดวก ทนการ ได้ คิด ด้วย เกด้า ๆ ไว้ว่า ถ้า
 กระไร ควร ห้าม อัมมชฌาย์ นอก จาก ทาย แดไว้ มิให้
 รับ ไทย ผู้ ไม่ รู้ หนึ่งสี่อ บวช เดย แต่ ต้อง ออก
 ประกาศ ให้ ทราบ ทั้ง กัน ก่อน แต่ กาด ปี หนึ่ง
 หรือ สอง ปี ขึ้นไป

เกด้า กระหม่อม ได้ อาไศรย พระ บรมเดชา
 นุกาพ ราชู ปลัดภักดิ์ ขึ้น ไป ตรวจ จัดการ คักษา
 แด การ พระ ล่าสนา สิ่ง สอน ประชุมชน ใน ที่ นั้น ๆ
 ให้ ได้ ความ เต็มใจได้ ใน พระ พุทธ ล่าสนา ตาม
 ส้มควรว นับ ว่า เปน หิตานุหิต ประโยชน์คุณ
 แก่ ผู้ปฏิบัติ ชอบ

ขอ พระ ราชทาน ถวาย พระ ราชกุศล แต่
 ส้มเต้ง บรม บพิตร พระราช ส้มภาร เจ้า ผู้ เปน
 เอก อรรค ล่าสนา ปลัดภักดิ์ ทรง พระคุณ ธรรม
 อัน มหา ประเสริฐ

ควร มิควร แดแต่ จะ ทรง พระ กรุณาโปรด
 (ลงชื่อ) พระราช กวี

พระ ราชทาน สัญญาบัตร

วันที่ ๙ กันยายน รัตนโกสินทร ศก ๑๘๙๘
 พระบาท ส้มเต้ง พระเจ้า อยู่หัว เสด็จ ออก ชุนนาง
 ณ พระ ที่นั่ง จักรกรี มหาปราสาท องคตวัน ออก

ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน
สัญญาบัตร แก่ ข้าราชการ

๑ ให้หลวง ศำวคน ฆราวาส เป็น หลวง
คุณิต วันวิจารณ์ มีตำแหน่ง ราชการ ใน ส่วน
คุณิต คง ถือ ศักดินา ๘๐๐

๒ ให้หม่อม ราชวงศ์ วง เป็น หลวง บริหาร
วนารมย์ มีตำแหน่ง ราชการ ใน ส่วน คุณิต
ถือ ศักดินา ๖๐๐

๓ ให้ขุน พิพิธ กิจ วิจารณ์ เป็น ขุน พกษ
การ ประสิทธิ์ มีตำแหน่ง ราชการ ใน ส่วน คุณิต
คง ถือ ศักดินา ๕๐๐

๔ ให้ นาย สนั่น มหาตเด็ก เวร เตช
บุตร พระยาไชยสุรินทร (เจียม) เป็น หลวง
ไพศาล ศิลปศาสตร์ มีตำแหน่ง ราชการ ใน กรม
ศึกษาธิการ ถือ ศักดินา ๘๐๐

ข้าราชการ กราบ ถวาย บังคม ถา

วันที่ ๑๑ กันยายน วันพฤหัสบดี ศก ๑๑๘

พระบาท สมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เสด็จ ออก พระ
ที่นั่งจักรกรี มหาปราสาท จะเสด็จ พระราช
ดำเนิน ส่วน คุณิต พระยาเสถียร สุวปนิทโย นำ
หลวง รำไพ พงษ์ บริพัตร พนักงาน กรม รถ ไฟ
กราบ ถวาย บังคม ถา ไปศึกษา วิชา ตรวจ ลัง
เครื่องเหล็ก การ รถ ไฟ ในโรงเรียน ชั้น สูง
ณ กรุง เบอ ดิน

ประกาศ กระทรวง พระคลัง มหา สมบัติ

ด้วย อำแดง ฉิน ยื่น เรื่อง ราว ต่อ กระทรวง
พระคลัง มหาสมบัติ ขอ รับ ใบสำคัญ แทน โฉนด
สำหรับ ที่ ส่วน ตำบล บาง สามปลัด แขวงกรุง

เทพ ฯ ระวัง ขุนอินทร ช่าง ตำรับาน ๑๐๘๘

ตำรับาน ๓๘๗๑๘ โฉนด ชื่อ นายนาถ อำแดง นิ่ม
เป็น ส่วน คนเรียก รวม หนังสือ โดย กล่าว ว่า
นายนาถ ดำมี อำแดง ฉิน ที่มี ชื่อ ใน โฉนด นั้น
ถึง แก่ กรรม อำแดง ฉิน ได้ เก็บ ส่วน นี้ กับ
นาย นิ่ม ซึ่งมี ชื่อ ใน โฉนด เป็น ชื่อ อำแดง นิ่ม
ต่อ มา นั้น บัด นี้ นาย นิ่ม บวช เป็น ภิกษุ ได้ มอบ
โฉนด สำหรับ ที่ ส่วน รายนี้ ไว้ แล้ว หาย ความ แจ้ง
ใน เรื่อง ราว หมายเลข ๗๖ ลง วันที่ ๒๖ เมษายน
วันโกสินทร ศก ๑๑๘ นั้น แล้ว

ถ้า ผู้ใด มี คดี เกี่ยวข้อง ด้วย ที่ ส่วน รายนี้ บ้าง
ก็ ให้ ทำ คำร้อง ไป ยื่น ต่อ เจ้า พนักงาน กระทรวง
พระคลัง มหา สมบัติ ภายใน กำหนด ๓๐ วัน
นับแต่ วันที่ ได้ ออก ประกาศ นี้ เป็น ต้น ไป ถ้า
พ้น กำหนด นี้ แล้ว เจ้า พนักงาน จะ ดันนิฐาน ว่า
ที่ ส่วน รายนี้ เป็น ของ นายนาถ นายนิ่ม ซึ่งมี ชื่อ
ในโฉนด โดย บริสุทธิ์ จะ ได้ จัดการ ออก ใบ
สำคัญ แทน โฉนด ให้ แก่ อำแดง ฉิน รับ ไป

ประกาศ มาณ วันที่ ๕ กันยายน วัน
โกสินทร ศก ๑๑๘

ด้วย อำแดง คล้าย ยื่น เรื่อง ราว ต่อ กระทรวง
พระคลัง มหา สมบัติ ขอ โฉนด ชื่อ ใน โฉนด
สำหรับ ที่ ส่วน ตำบล บาง ปะแก้ว แขวง กรุง
เทพ ฯ ระวัง หมื่น รองโท ราช ตำรับาน ๗๗๕
ตำรับาน ๔๔๔๐ โฉนด ชื่อ อำแดง เนย ม่าย เป็น
ส่วน คนเรียก รวม ๑ หนังสือ โดย กล่าว ว่า เดิม ที่
ส่วน รายนี้ เป็น ของ อำแดง เนย ม่าย ซึ่ง เปน ยาย
อำแดง คล้าย ครั้น อำแดง เนย ยาย ถึง แก่ กรรม
ที่ ส่วน รายนี้ ตก เปน สิทธิ แก่ อำแดง คล้าย ๆ
จะ ขอ โฉนด ชื่อ ในโฉนด เป็น ชื่อ อำแดง คล้าย